

HĐND THỊ TRẤN ĐẮK GLEI  
THƯỜNG TRỰC HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/BC-TT HĐND

Thị trấn, ngày 06 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động năm 2024 của HĐND thị trấn Đắk Glei, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 86 /TTHĐND – CV, ngày 25/12/2024 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei về việc chuẩn bị Hội nghị giao ban Thường trực HĐND. Thường trực HĐND thị trấn Đắk Glei báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 của HĐND thị trấn Đắk Glei như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ TRẤN NĂM 2024.

##### 1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân.

##### 1.1. Thực hiện chức năng quyết định tại Kỳ họp:

Năm 2024, Hội đồng nhân dân thị trấn đã tổ chức 02 kỳ họp thường lệ (thứ 8 và thứ 9), 03 kỳ họp chuyên đề, đã ban hành 15 nghị quyết<sup>1</sup>.

##### 1.2. Hoạt động giám sát:

Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị trấn đã xem xét, thảo luận báo cáo công tác 6 tháng và năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị trấn, Ủy ban nhân dân thị trấn. Đồng thời, xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; về thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2025, quyết toán ngân sách năm 2024; về thực hiện kế hoạch đầu tư công; kế hoạch sử dụng đất; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp

<sup>1</sup> Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21/03/2024 của HĐND thị trấn về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị trấn khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông A Thê; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND thị trấn về việc điều chỉnh, thay thế nội dung giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2024 của HĐND thị trấn; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND thị trấn về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2024 của HĐND thị trấn; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND thị trấn về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thị trấn; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND thị trấn về phương hướng phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND thị trấn về phê chuẩn danh mục đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND thị trấn về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 9/12/2024 của HĐND thị trấn về phê chuẩn chủ trương xuất quỹ dự phòng NS thị trấn năm 2024 chi hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về nhà ở do mưa bão gây ra; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND thị trấn về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh PCT HĐND thị trấn khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Phúc; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND thị trấn về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh PCT HĐND thị trấn khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Y Ình; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND thị trấn về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị trấn khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quốc Vũ; Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của HĐND thị trấn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025 của HĐND thị trấn khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của HĐND thị trấn về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2025 của HĐND thị trấn; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của HĐND thị trấn về dự toán thu chi và phân bổ NS năm 2025; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của HĐND thị trấn về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2025;

luật năm 2024; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã xem xét cho ý kiến về một số nội dung như: Công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thị trấn.

- **Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn:** Tại kỳ họp lần thứ 8 và 9 đại biểu không có nội dung chất vấn nào gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp. Các nội dung xoay quanh các chỉ tiêu về KT-XH, QP-AN năm 2024, những chỉ tiêu chưa đạt được, những hạn chế, nguyên nhân... Bên cạnh đó đại biểu cũng cho ý kiến đối với các chỉ tiêu năm 2025 do UBND thị trấn trình. Trên cơ sở các nội dung được đại biểu thảo luận và ý kiến tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn nhận thấy Ủy ban nhân dân thị trấn, trả lời đầy đủ các nội dung mà đại biểu cần quan tâm làm rõ; có giải trình và làm rõ nhiều vấn đề đại biểu đặt ra; UBND thị trấn cũng đã nhận trách nhiệm và nêu được nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, Hội đồng nhân dân thị trấn đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo các công chức phụ trách các lĩnh vực tích cực triển khai thực hiện.

Trong năm 2024 HĐND thị trấn tổ chức giám sát các công trình<sup>2</sup> được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn, phối hợp giám sát việc cấp cây giống (Mắc ca, thông), con giống (*Trâu, Bò và Heo*) cho các hộ dân được thụ hưởng trên địa bàn thị trấn...

- **Giám sát chuyên đề:** Năm 2024 Hội đồng nhân dân thị trấn giao Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn, các Ban Hội đồng nhân dân thị trấn tổ chức 06 cuộc giám sát cụ thể như sau:

**+ Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn:**

Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn đã ban hành quyết định<sup>3</sup> thành lập 01 đoàn giám sát và kế hoạch giám sát chuyên đề<sup>4</sup> về “*Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu các loại phí, lệ phí chứng thực và đăng ký hộ tịch tại UBND thị trấn Đăk Glei năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024*” và “*Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với UBND thị trấn Đăk Glei*”. Đã ban hành thông báo<sup>5</sup> kết luận giám sát theo đúng quy định.

a) *Về Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu các loại phí, lệ phí chứng thực và đăng ký hộ tịch tại UBND thị trấn Đăk Glei năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024:*

- Qua kết quả giám sát cho thấy UBND thị trấn đã quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện, nhờ đó các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào

<sup>2</sup> Giám sát việc làm đường đi sản xuất thôn Đông Sông; giám sát việc phóng tuyến đường đi sản xuất thôn Đăk Ra; giám sát việc xây dựng nhà rông Văn hóa thôn Đăk Xanh; giám sát việc sửa chữa cầu treo thôn Chung Năng; giám sát việc sửa chữa trụ sở UBND thị trấn Đăk Glei;

<sup>3</sup> Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 21/03/2024 của HĐND thị trấn về thành lập đoàn giám sát chuyên đề

<sup>4</sup> Kế hoạch số 21/KH-HĐND, ngày 18 tháng 03 năm 2024 của HĐND thị trấn Giám sát Chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu các loại phí, lệ phí chứng thực, đăng ký hộ tịch và các loại hợp đồng giao dịch khác trên địa bàn thị trấn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

<sup>5</sup> Thông báo kết luận số 43a/TBKL-HĐND ngày 25/6/2024 của HĐND thị trấn về Giám sát Chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu các loại phí, lệ phí chứng thực, đăng ký hộ tịch và các loại hợp đồng giao dịch khác trên địa bàn thị trấn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

cuộc sống, góp phần giúp Nhân dân nâng cao ý thức, từng bước thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác chứng thực và đăng ký quản lý hộ tịch.

- UBND thị trấn, thường xuyên tuyên truyền về công tác chứng thực và đăng ký quản lý hộ tịch để Nhân dân nắm bắt các quy định của Nhà nước, kịp thời làm các giấy tờ tùy thân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ chứng thực; quy trình thực hiện ngày càng nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian như trước đây...

\* Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm UBND thị trấn Đăk Glei đều ban hành các văn bản<sup>6</sup> chỉ đạo các công chức thị trấn có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các quy định của Nhà nước về công tác chứng thực và đăng ký quản lý hộ tịch để người dân kịp thời nắm bắt thông tin, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

\* Trong năm 2024 công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được UBND thị trấn chỉ đạo triển khai 09 đợt với 852 lượt người dân tham gia. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như:

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch ít nghiên cứu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nên thực thi nhiệm vụ có mặt chưa tốt.

- Người dân còn chậm trễ trong việc đi đăng ký khai sinh cho con, khi trẻ em đến tuổi đi học mới làm giấy khai sinh.

- Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Glei đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tư pháp, hộ tịch, nhưng vẫn còn một số ít người dân chưa chủ động trong việc làm các giấy tờ có liên quan đến cá nhân và gia đình, nhất là việc đi khai sinh, khai tử...

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn đã họp và kết luận sau giám sát đối với UBND thị trấn và yêu cầu khắc phục một số nội dung mà Đoàn giám sát chỉ ra và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn theo đúng quy định.

*b) Về giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với UBND thị trấn Đăk Glei:*

\* Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn đã tổ chức giám sát trực tiếp tại UBND thị trấn.

- Qua giám sát nhận thấy các công chức chuyên môn của thị trấn có sự chủ động trong tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị trấn giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, các công chức chuyên môn của thị trấn đã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện để tập trung giải quyết. Đối với vấn đề thuộc cơ chế chính sách của tỉnh, UBND huyện và các ngành chức năng đã có những văn bản đề nghị, kiến nghị, đề xuất tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Quá trình giải quyết cũng như khi được Thường trực HĐND, các ban của HĐND đến giám sát, UBND thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Các phần

<sup>6</sup> Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 11/03/2024 của UBND thị trấn Đăk Glei triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2024 và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thị trấn Đăk Glei triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2024, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Đăk Glei.

việc chưa thực hiện hoặc đang tiếp tục giải quyết đều có thời gian và giải pháp cụ thể, rõ ràng. Trong tổng số 73 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có những nội dung cử tri đã đề nghị ở các kỳ họp trước và được UBND thị trấn trả lời, làm rõ ngay tại kỳ họp và các đợt tiếp xúc cử tri; số còn lại 21 ý kiến đã được UBND thị trấn tiếp thu, thực hiện.

\* Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như:

- Có những ý kiến, kiến nghị đã trả lời nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

- Một số văn bản trả lời còn chưa sát nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ, nên chưa nhận được sự đồng tình của cử tri.

- Chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND thị trấn chưa nêu đầy đủ thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả giải quyết và chưa đưa ra lộ trình cụ thể, phương hướng giải quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn đã ban hành thông báo kết quả giám sát và yêu cầu cụ thể UBND thị trấn khắc phục tồn tại. Sau giám sát UBND thị trấn chỉ đạo các công chức chuyên môn khắc phục và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn theo yêu cầu.

## **2. Hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân thị trấn**

\* *Đối với các Ban Hội đồng nhân dân thị trấn*

- Ngoài nhiệm vụ được Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn phân công tổ chức các hoạt động khảo sát phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn; theo chương trình công tác năm 2024, các Ban Hội đồng nhân dân thị trấn đã tổ chức thẩm tra 30 báo cáo, 15 tờ trình và 15 dự thảo nghị quyết; đã tiến hành tổ chức 04 cuộc giám sát, khảo sát, cụ thể như sau:

a) *Đối với Ban Kinh tế - Xã hội:* Trong năm đã tổ chức 02 cuộc giám sát đối với 04 đơn vị<sup>7</sup>.

b) *Đối với Ban Pháp chế:* Trong năm đã tổ chức 02 cuộc giám sát đối với 02 đơn vị<sup>8</sup>.

- Các Ban Hội đồng nhân dân thị trấn đã thực hiện tốt hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đề ra. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, các Ban đã thực hiện việc xem xét báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát theo đúng trình tự quy định và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; đồng thời, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị, kết luận đối với các tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

<sup>7</sup> Giám sát kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2024 theo Nghị quyết của HĐND thị trấn đối với thôn Đông Sông và thôn Chung Năng và giám sát việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn Đăk Tung và thôn Chung Năng.

<sup>8</sup> Giám sát công tác xây dựng lực lượng dân quân, công tác tuyên truyền và các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tại địa phương đối với Ban chỉ huy Quân sự thị trấn; Giám sát công tác thi hành án treo trên địa bàn đối với Công an thị trấn.

- Ngoài ra, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị trấn thực hiện giám sát thường xuyên việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với Ủy ban nhân dân thị trấn.

### **3. Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.**

#### **- Về tiếp xúc cử tri (TXCT):**

+ Thường trực HĐND thị trấn đã phối hợp với Ban Thường trực UBMT TQVN thị trấn tổ chức cho đại biểu TXCT sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và trước, sau kỳ họp thường lệ năm 2024; tiếp tục thực hiện lồng ghép, tổ chức TXCT 2 cấp, 3 cấp trên cùng một địa bàn. Các ý kiến, kiến nghị được Thường trực HĐND thị trấn tổng hợp đầy đủ, chuyển cho phòng ban chuyên môn huyện và UBND thị trấn xem xét, giải quyết, trả lời và báo cáo tại các đợt tiếp xúc cử tri theo quy định.

+ Trong năm 2024, Thường trực HĐND đã tổng hợp, tiếp thu 73 ý kiến, kiến nghị cử tri và gửi đến UBND thị trấn để được xem xét, giải quyết theo quy định; trước và sau kỳ họp thứ 8 có 10 ý kiến, trong kỳ họp thứ 9 có 05 ý kiến.

- **Về tiếp công dân:** Thường trực HĐND phối hợp với UBND thị trấn thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào ngày 10 và 22 tại Hội trường HĐND – UBND thị trấn. Công tác tiếp dân được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.

+ Trong năm, phối hợp lãnh đạo UBND thị trấn tiếp công dân định kỳ 51 lượt, đã tiếp 04<sup>9</sup> đơn kiến nghị của công dân, đã xem xét giải quyết 04<sup>10</sup> đơn. Đa số công dân đến phản ánh và gửi đơn thư khiếu nại, yêu cầu xem xét, giải quyết một số vấn đề chủ yếu trên lĩnh vực đất đai.

#### **4. Các hoạt động khác:**

- Tổ chức họp kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Thường trực HĐND thị trấn năm 2024; tham gia dự họp Ban Thường Đảng ủy, BCH Đảng bộ thị trấn; họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thị trấn, giao ban, sơ kết, tổng kết các ngành năm 2024.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn tổ chức công tác tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước và sau kỳ họp HĐND.

- Tham dự các kỳ họp của HĐND huyện, kỳ họp chuyên đề khóa XII.

- Tham gia đoàn giám sát của các Ban HĐND huyện trên địa bàn thị trấn.

- Tổ chức Hội nghị giao ban hàng tháng với Đại biểu được bầu tại các thôn.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Những mặt đạt được:** Năm 2024, Thường trực HĐND thị trấn đã cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra: Chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp kỳ họp thường lệ (kỳ họp 8, 9) và kỳ họp chuyên đề Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn, các Ban Hội đồng nhân dân thị trấn đã thực hiện tốt chương trình giám sát

<sup>9</sup> Công dân A Dung thôn Chung Năng (V/v giải quyết tranh chấp đất đai); Công dân Phạm Ngọc Hùng thôn 16/5 (V/v giải quyết tranh chấp đất đai); Công dân Phạm Văn Ánh thôn 14A (V/v giải quyết tranh chấp đất đai) và Công dân Lê Hoàng Cường thôn Đăk Xanh (V/v Đơn xin cải tạo đất ở).

<sup>10</sup> Công dân A Dung thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei; Công dân Phạm Ngọc Hùng thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei; Công dân Phạm Văn Ánh thôn 14A, xã Đăk Pek và Công dân Lê Hoàng Cường thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei.

năm 2024; hoạt động giám sát đảm bảo đúng quy định của Luật, từng bước được nâng cao về chất lượng, khẳng định rõ vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử. Hình thức giám sát được quan tâm đổi mới như: tổ chức giám sát theo chuyên đề; nội dung, phạm vi giám sát được toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và tập trung vào các vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm.

- Giám sát chuyên đề được chú trọng nâng cao chất lượng, việc ban hành nghị quyết, thông báo kết luận, báo cáo kết quả sau giám sát đã tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập; đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp, đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo quyết liệt có giải pháp khắc phục và thực hiện, đồng thời kiến nghị, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

## **2 Tồn tại, hạn chế:**

- Công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân thị trấn đôi lúc còn chậm, chưa đảm bảo thời gian.

- Công tác giám sát chưa quan tâm đầy đủ các nội dung ý kiến của cử tri.

- Một số báo cáo kết quả khắc phục hạn chế sau giám sát còn chung chung, chưa có giải pháp và lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện việc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, từ đó gây khó khăn trong việc theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân.

## **3. Nguyên nhân:**

- Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp tuy được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng vẫn còn một số nội dung UBND thị trấn gửi chậm, một số nội dung dự thảo Nghị quyết chưa bảo đảm theo quy định; nội dung trình kỳ họp còn thay đổi và bổ sung nhiều so với dự kiến làm các Ban HĐND bị động trong công tác thẩm tra, dẫn đến Công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân thị trấn đôi lúc còn chậm.

**4. Giải pháp:** Ngay sau khi tổ chức Kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND thị trấn phải tập trung ngay việc chuẩn bị các nội dung để tổ chức giao ban Thường trực HĐND thị trấn với các tổ đại biểu HĐND thị trấn được bầu tại các thôn

## **III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Trong năm 2025, Thường trực HĐND thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

**1. Tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2024 của Thường trực HĐND thị trấn và các Ban của HĐND thị trấn.**

### **2. Tổ chức kỳ họp**

- Triệu tập các kỳ họp, chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 10, thứ 11 và kỳ họp chuyên đề (nếu có) đảm bảo đúng Luật.

- Thường trực HĐND thị trấn phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thị trấn thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; thông báo nội dung, thời gian kỳ họp và báo cáo kết quả các kỳ họp của HĐND thị trấn; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND.

### 3. Công tác giám sát

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/7/ 2024 của Hội đồng nhân dân thị trấn về Chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2025 và Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thị trấn năm 2025. Thường trực HĐND thị trấn chủ trì và phối hợp với các ngành có quan liên quan tiến hành giám sát các nội dung sau:

- 3.1. Giám sát trực tiếp của Đại biểu HĐND thị trấn.
- 3.2. Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị trấn.
- 3.3. Giám sát chuyên đề của các Ban HĐND thị trấn.
4. Xem xét kết quả giám sát của các Ban của HĐND khi xét thấy cần thiết và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
5. Phối hợp với UBND thị trấn thực hiện tiếp công tác tiếp công dân vào ngày 10 và 22 hàng tháng. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.
6. Phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn giám sát các chế độ chính sách, an sinh xã hội đối với các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị trấn Đắk Glei khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

#### Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- TT Đảng ủy thị trấn;
- TT HĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- UBMTTQVN thị trấn;
- Các Ban HĐND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn khóa XV;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  
**K/T CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



